

SỐ 01 | 2024

BẢN TIN TUYÊN GIÁO

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HÀ GIANG



**CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN GIÁP THÌN 2024;
KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(03/02/1930-03/02/2024)**

(Phục vụ sinh hoạt Chi bộ)

BẢN TIN
TUYÊN GIÁO

Số tháng 1 - 2024

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Đ/c VƯƠNG NGỌC HÀ

*Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy*

Phụ trách nội dung:

Đ/c ĐẶNG ÁI XOAN

*Phó Trưởng ban
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy*

Biên tập nội dung:

**PHÒNG THÔNG TIN
TUYÊN TRUYỀN**

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-
XBTT Sở Thông tin và Truyền
thông Hà Giang cấp ngày
13/4/2023.

In tại Công ty CP In Hà Giang.

Khuôn khổ 14,5x20,5cm

Số lượng in 4.425 bản.

In xong và nộp lưu chiểu tháng
1/2024.

MỤC LỤC

Trang

Thư chúc mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang	1
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh	
Học tập phong cách của Bác Hồ về thăm, chúc Tết Nhân dân	2
Thông tin trong tỉnh	
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025	5
Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 2023	6
Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023	9
Kết quả triển khai các hoạt động đối ngoại của tỉnh Hà Giang trong năm 2023	10
Kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Giang trong năm 2023	12
Những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang năm 2023	15
Hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang	17
Gương người tốt việc tốt	
Người phụ nữ tự tin khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa	21
Mô hình chăn nuôi lợn thịt của hộ gia đình anh Vàng Mí Lữ	22
Sinh hoạt tư tưởng	
Quan tâm, nắm bắt tư tưởng của đảng viên, tạo sự thống nhất trong Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng "trong sạch, vững mạnh"	24
Tin trong nước và thế giới	26
VĂN BẢN MỚI	31
Ảnh trang 1	
<i>Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng Quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024</i> <i>Ảnh: Ban Biên tập</i>	



THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN GIÁP THÌN 2024 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÀ GIANG

Kính thưa đồng chí, đồng bào. Trong niềm vui đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, mừng đất nước, quê hương đổi mới, thay mặt Đảng bộ, chính quyền tỉnh, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, các vị khách quý trong nước và quốc tế lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc mọi nhà mừng Xuân mới, sum vầy, hạnh phúc và thành công. Năm 2023 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế tiếp tục khôi phục, tăng trưởng khá. Du lịch Hà Giang ghi dấu trên bản đồ du lịch thế giới với danh hiệu điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á. Công nguyên đá Đồng Văn tiếp tục là thành viên tiêu biểu của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Tuyến đường cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang và các dự án trọng điểm đồng loạt triển khai thi công, phấn đấu về đích trước thời hạn. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 với nhiều định hướng phát triển quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nghị quyết của Đảng, 03 chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm nhanh, đạt 7,34%. Đặc biệt, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, hoạt động đối ngoại mở rộng, tích cực quảng bá hình ảnh vị thế của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế. Thành tựu, kết quả đạt được trong năm vừa qua, là dấu mốc, nền tảng quan trọng để Hà Giang tiếp tục tiến lên, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

Bước sang năm mới 2024, là năm đặc biệt quan trọng, quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Nhiệm vụ còn lại rất lớn, bên cạnh thời cơ và thuận lợi, còn nhiều thử thách, khó khăn. Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tiếp tục đoàn kết, phát huy lợi thế, tranh thủ thời cơ, hành động quyết liệt, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, phấn đấu về đích sớm các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch đã đề ra, xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Chào thân ái.

Nguyễn Văn Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

ĐÂY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHÒNG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Học tập phong cách của Bác Hồ về thăm, chúc Tết Nhân dân

Theo Bác, việc đi thăm và chúc Tết Nhân dân đã thành nếp, bởi Người cho rằng đây là cơ hội tốt để hiểu được đầy đủ đời sống của người lao động, là niềm vui, hạnh phúc lớn của người “đầy tớ của Nhân dân” khi được tiếp xúc và nghe họ nói về mơ ước, khát vọng và niềm tin của mình về một năm mới đang gõ cửa từng nhà. Kể từ ngày Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (trừ những năm ở chiến khu Việt Bắc) đến khi qua đời, hầu như năm nào, Người cũng đi thăm và chúc Tết đồng bào, chiến sỹ. Chương trình này được Bác chỉ thị cho Văn phòng chuẩn bị ngay từ khi kết thúc năm Dương lịch và được Người đôn đốc, kiểm tra rất kỹ trong những ngày giáp Tết. Trong cuộc đời của Bác, Bác đã có nhiều cuộc gặp gỡ với những người lao động, nhất là lao động nghèo, diễn ra đầy xúc động trong giờ phút đáng nhớ của năm mới. Đó là vào đêm giao thừa của Tết đầu tiên sau ngày Độc lập, Bác và đồng chí Thư ký cùng dò dẫm vào trong một ngõ tối của phố Sinh Từ - đến thăm một người từ tỉnh khác về Hà Nội, họ phải kéo xe không đủ tiền về quê ăn Tết. Bác đứng nhìn người kéo xe đang lên con sọt với tất cả sự thương cảm. Bác lặng lẽ đi ra và dặn Thư ký hôm sau mang thuốc, quà của Người đến thăm hỏi. Xe đi được một đoạn, Bác nói: “30 Tết mà không có Tết” như để nhắc nhở mình về trách nhiệm chăm lo Tết cho những người nghèo. Ngay sáng mùng Một, Bác đã mời đồng chí Chủ tịch Ủy ban hành chính Hà Nội lên phê bình không thực hiện Thư của Người về tổ chức Tết, làm cho nhiều gia đình không có Tết và yêu cầu đồng chí Chủ tịch phải sửa chữa ngay khuyết điểm này. Và Tết năm sau, hầu hết các gia đình nghèo đều được hưởng Tết do các đội tuyên truyền phối hợp với nhân dân đường phố vận động tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Cảm động nhất là cuộc gặp giữa Bác với chị Nguyễn Thị Tín, một người gánh nước thuê ở ngõ 16 Lý Thái Tổ trong đêm 30 giá rét và mưa phùn của Tết Nhâm Dần năm 1962, cách đây đúng 61 năm. Chồng mất sớm, một mình chị Tín gánh nước thuê lấy tiền nuôi 4 con còn nhỏ (đứa lớn nhất mới trên 10 tuổi) và đêm 30 Tết chị vẫn chưa được nghỉ. Với đôi thùng trên vai, chị vừa ra đến ngõ thì gặp Bác. Quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Bác, đôi thùng trên vai chị rơi xuống đất. Tay chị run run nắm lấy bàn tay Bác và nói trong sự

xúc động chen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào: Cháu không ngờ lại được Bác đến thăm, Bác vỗ vai an ủi chị: “Bác không đến thăm những gia đình như cô thì thăm ai...”. Bước vào nhà, Bác nhìn căn phòng trông tuềnh toàng và trên bàn thờ tổ tiên chỉ có nải chuối xanh, trong khi 4 đứa con của chị đang chia nhau một gói kẹo, một nét buồn hiện lên trên khuôn mặt hiền từ của Người. Bác lấy kẹo chia cho các cháu và lấy chiếc bánh chưng được chuẩn bị sẵn đặt lên bàn thờ. Chị Tín đứng nhìn Bác trong khi hai hàng nước mắt vẫn lăn trên hai gò má xanh xao. Đối với chị, đây thật sự là hạnh phúc lớn và không gì có thể so sánh được mà Bác đã dành cho gia đình mình. Hình ảnh gia đình chị Tín giữa Thủ đô Hà Nội sau những năm kháng chiến thắng lợi nay vẫn nghèo khổ gợi cho Bác nhớ lại người phu kéo xe đã gặp trong đêm giao thừa của Tết độc lập đầu tiên, làm cho nỗi buồn không vui và theo Người suốt cả đêm giao thừa ấy. Về nơi Bác ở, Bộ Chính trị đã tập hợp để chúc Tết Bác và cùng đón giao thừa. Bác ngồi vào ghế, mọi người ngồi xung quanh. Bác im lặng rồi nói từ từ: “Bữa nay tôi có một chuyến thăm một nhà nghèo nhất Thủ đô Hà Nội. Cô Tín, chủ nhà, giờ này còn phải đi gánh nước thuê để có tiền mai mua gạo cho con. Chúng ta đã quá quan liêu để không biết những câu chuyện như vậy ở ngay tại Thủ Đô đất nước mình. Tôi biết không chỉ có một nhà như chị Tín đâu, người nghèo còn nhiều “Một Đảng cầm quyền mà để người dân nghèo hết chỗ để nghèo là lỗi của Đảng với nhân dân...”.

Tết cô truyền của dân tộc là ngày Lễ có ý nghĩa đặc biệt, thiêng liêng nhất trong năm với mỗi người dân, mỗi gia đình Việt Nam. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho Nhân dân đón mừng năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 19/12/2023 về việc tổ chức tết Giáp Thìn năm 2024, trong đó, chỉ đạo rà soát, thống kê đầy đủ và triển khai thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực

biên giới, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết trong không khí yên vui, phấn khởi. Tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc Tết các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, các bậc lão thành cách mạng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết ở biên giới, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Trong dịp Tết đến, Xuân về, với quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau” và chủ trương “không để ai thiếu ăn trong dịp Tết”, thời điểm này, cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung xây dựng phương án, huy động các nguồn lực để chăm lo Tết, thăm hỏi, chúc Tết người nghèo, những đối tượng yếu thế trong xã hội, gia đình chính sách trên địa bàn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân theo tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết, chung hưởng ấm no, hạnh phúc. Đây là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong toàn tỉnh chăm lo cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và niềm mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Lý Sơn

Nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 489-KH/TU, ngày 27/12/2023 về triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sáng ngày 12/01/2024, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân”.

Mã QR code tài liệu Chuyên đề năm 2024



THÔNG TIN TRONG TỈNH

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025

Sáng ngày 29/12, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 18, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thảo Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.



Đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Đồng chí Thảo Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng

bộ tỉnh Hà Giang năm 2023, nêu bật: BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Tổ chức thành công Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023, Hội thi Dân vận khéo. Công tác lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục linh hoạt, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng tiếp tục được quan tâm tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác phối hợp và việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ hầu hết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh đều đồng tình với báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh về đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ tỉnh Hà Giang năm 2023 và tiến hành bỏ phiếu. Kết quả 42/43 đồng chí Ủy viên BCH bỏ phiếu đánh giá chất lượng Đảng bộ tỉnh Hà Giang năm 2023 xếp loại Xuất sắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, góp phần thành công cho hội nghị. Đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các đồng chí Ủy

viên BCH Đảng bộ tỉnh cần bắt tay thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình một cách quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024.

Ban Biên tập

.....

Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 2023

- Chiều ngày 11/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Thảo Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành; thường trực huyện ủy, Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Năm 2023, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy, triển khai đồng bộ, toàn diện công tác tuyên giáo; đồng thời, tiên phong trong đổi mới nội dung, hình thức, cách thức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban tuyên giáo cấp huyện và tương đương đã tham mưu cho cấp ủy các cấp ban hành 1.409 văn bản chỉ đạo, định hướng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trên địa bàn toàn tỉnh. Nội bật, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chương trình thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; tổ chức Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2023 và Giải Búa liềm vàng của Đảng bộ tỉnh lần thứ II-năm 2023; tham mưu tổ chức 4 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của cấp ủy các cấp...

- Chiều ngày 27/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Thảo Hồng

Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh; đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh chủ trì Hội nghị. Năm 2023, công tác dân vận đã được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện hiệu quả gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, sáng tạo đáp ứng yêu cầu và tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát; các thành viên Ban chỉ đạo xác định rõ chức năng, nhiệm vụ từng lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở một cách đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh; tập trung tuyên truyền thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các công trình trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là công tác đền bù và giải phóng mặt bằng...

- Sáng ngày 28/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp (CCTP) và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) năm 2023. Các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; Hoàng Đình Phối, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đồng chủ trì. Cùng dự có Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, thường trực các huyện ủy, thành ủy; lãnh đạo các sở, ngành... Năm 2023 Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ký Bản cam kết thực hiện các Quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xác minh tài sản thu nhập của các cá nhân trong diện kê khai...

- Chiều ngày 29/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy; thường trực các huyện ủy, thành ủy. Năm 2023, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, các quy định, quy chế và quy trình công tác; hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm trên các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, làm tốt công tác tham mưu xây dựng các văn bản cụ thể hóa các văn bản của cấp trên để triển khai tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là lĩnh vực tổ chức, cán bộ. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu theo đúng chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm, các mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được cấp ủy phân công. Việc triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án và chương trình hành động của cấp ủy, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương đạt kết quả thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong toàn Đảng bộ tỉnh.

- Chiều ngày 03/01, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên UBKT Trung ương; lãnh đạo các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy; Thường trực HĐND - UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy... Năm 2023, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ luôn kịp thời, phát huy hiệu quả; các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ phát sinh. Công

tác kiểm soát tài sản, thu nhập được tăng cường và chủ động hơn, đã chỉ đạo và hướng dẫn đến cấp cơ sở. Sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

Ban Biên tập

.....

Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023

Sáng ngày 27/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024.



Tặng bằng khen cho các tập thể

Năm 2023, phong trào thi đua với chủ đề: “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, bứt phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023”, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, chủ đề, mục tiêu rõ ràng, tiêu chí cụ thể, nội dung

đổi mới, thiết thực, bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Chung tay vì người nghèo - không để lại ai ở phía sau”; “Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang”... Các phong trào thi đua đã phát triển cả chiều rộng và bề sâu. Thông qua các phong trào thi đua đã kịp thời phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã trao Cờ thi đua cho 7 tập thể; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng giải Nhất công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Quang; giải Nhì công trình phúc lợi trị giá 350 triệu đồng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quang Bình; tặng Cờ thi đua cho 24 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023. Tặng Bằng khen cho 71 tập thể, 58 cá nhân và 33 hộ gia đình thuộc khối thi đua các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Phát huy những kết quả đạt được, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024” với các chỉ tiêu chủ yếu như: Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 7,5%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.460 tỷ đồng; thu hút 3,2 triệu lượt khách du lịch; tổng giá trị hàng hóa xuất - nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 308 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,4%; thực hiện tốt công tác CCHC (PAR Index) của tỉnh; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; trên 90% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Ban biên tập

Kết quả triển khai các hoạt động đối ngoại của tỉnh Hà Giang trong năm 2023

- Về đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền: Thúc đẩy triển khai các cơ chế, thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Tỉnh ủy Hà Giang với Tỉnh ủy Vân Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Tổ chức thành công Chương trình “Gặp gỡ đầu

xuân 2023” giữa các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và đón tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam do đồng chí Vương Ninh, Bí thư Tỉnh ủy sang tham dự Chương trình Gặp gỡ Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh biên giới phía Bắc với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc). Qua đó đề xuất các giải pháp, kế hoạch tiếp tục triển khai hợp tác giữa hai bên; thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời chúc mừng các đồng chí lãnh đạo mới được bổ nhiệm của chính quyền các địa phương phía Trung Quốc, qua đó tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa lãnh đạo cấp cao của hai Bên. Ngoài ra, các cơ quan chức năng của tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương phía Trung Quốc tiến hành các thủ tục mở lại hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội như Thông quan, khởi động lại cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc) và Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc); các cơ quan chức năng, địa phương hai bên thực hiện tốt công tác thông tin kết nối, chủ động trao đổi, phục hồi và thúc đẩy triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác, thu hút đầu tư giữa hai bên gắn với đảm bảo hoạt động tuân tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh khu vực biên giới.



Bé giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hà Giang tại Bách Sắc (Trung Quốc)

hai bên; cử 05 học viên tham dự lớp bồi dưỡng tiếng Trung Quốc tại tỉnh Vân Nam. Tiếp tục cung cấp 02 suất học bổng đại học cho học sinh là người thành phố Bách Sắc học tiếng Việt tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Duy trì mối quan hệ hữu nghị đã ký kết nghĩa giữa 06 cặp huyện/thành phố; 12/12 Đồn Biên phòng và 34/34 xã biên giới đã kết nghĩa hữu nghị với địa phương phía Trung Quốc. Ngoài ra,

Năm 2023, tỉnh đã chọn cử 16 sinh viên, học viên (trong đó hệ đại học 14 sinh viên; thạc sĩ 02 học viên) tham gia chương trình học bổng do Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc cấp cho tỉnh Hà Giang; cử 02 đợt/24 học viên tham dự các lớp bồi dưỡng tại Quảng Tây theo thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ đã ký kết giữa

trong năm 2023, tỉnh đã hoàn thiện thủ tục, tổ chức đưa và bàn giao 49 lao động tỉnh Hà Giang sang Boeun (Hàn Quốc) làm việc thời vụ từ tháng 5 đến tháng 8/2023; ký kết thỏa thuận hợp tác lao động thời vụ giữa huyện Hadong, Hàn Quốc với Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Đối ngoại nhân dân: Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023 - 2027. Duy trì hiệu quả hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Lào, Việt - Trung. Tặng 01 Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” cho ông Murooka Katsunori - Chủ tịch công ty cổ phần Hỗ trợ công nghiệp phụ trợ Nhật - Việt đã có cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang; tỉnh tiếp nhận và triển khai 65 chương trình, dự án, khoản viện trợ. Trong đó, tiếp nhận mới 24 chương trình, dự án, khoản viện trợ ký cam kết là 4.278.709 USD (tương đương 104,8 tỷ đồng); tiếp tục quản lý, triển khai 41 chương trình, dự án với ngân sách cam kết năm 2023 ước đạt 3.283.156 USD (tương đương 77,2 tỷ đồng), giải ngân 10 tháng ước đạt 3.159.827 USD (tương đương 74,3 tỷ đồng). Đã có 38 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đăng ký, xin phép và có hoạt động dự án, viện trợ tại tỉnh, trong đó có 27 tổ chức có giấy phép hoạt động chính thức, 11 tổ chức có giấy phép hoạt động chính thức nhưng hết hạn và chưa làm thủ tục gia hạn. 10 tổ chức đã có đề xuất bổ sung, gia hạn, sửa đổi giấy đăng ký tại Hà Giang...

Hải Yến

.....

Kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Giang trong năm 2023

Trong năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh duy trì và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; duy trì và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đúng nguyên tắc, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt sáng tạo, hiệu quả và có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức thành công 11 hội nghị thường kỳ, 7 hội nghị chuyên đề; Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 25 cuộc họp thường kỳ và 03 cuộc họp chuyên đề để giải quyết kịp thời các nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Về chính trị, tư tưởng, đạo đức: Chỉ đạo tổ chức 04 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng cho hơn 25.400 lượt cán bộ, đảng viên; triển khai học tập chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tổ chức Hội nghị giao lưu, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Biên soạn tài liệu và triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến các chi bộ làm tài liệu sinh hoạt tại chi bộ; tổ chức thành công cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh năm 2023.

Về tổ chức, cán bộ: Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”; chuyển giao 24 tổ chức đảng, 564 đảng viên của Đảng ủy khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, trong năm đã kết nạp mới được 2.158 đồng chí. Xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng 03 đợt cho 1.225 đồng chí; cấp phát 1.737 thẻ Đảng; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương cho 23 tổ chức đảng, 127 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liên tục (2018 - 2022). Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ đối với 182 cán bộ, đảng viên; Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và năm 2023; làm quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương; quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, điều động đối với các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng: Thực hiện công tác kiểm tra 3.057 cuộc đối với 556 tổ chức đảng và 3.298 đảng viên; giám sát 2.882 cuộc đối với 544 tổ chức đảng và 2.892 đảng viên. Các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy hai cấp (tỉnh, huyện) đã tiến hành 156 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 207 tổ chức đảng, 12 đảng viên; tiến hành kỷ luật đối với 06 tổ chức đảng và 237 đảng viên vi phạm.

Công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc việc ký Bản cam kết thực hiện các Quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cho chủ trương Ban Nội chính Tỉnh ủy ký kết quy chế phối hợp với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các tổ chức đảng trong công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua triển khai thực hiện đã đưa 02 vụ việc, 01 vụ án vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; đưa 02 vụ án ra khỏi diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; tiếp nhận 478 bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan đảng của tỉnh, tiến hành bốc thăm lựa chọn và xác minh tài sản, thu nhập đối với 39 cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Việc thực hiện tiếp nhận, xử lý đơn thư và tiếp công dân đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Đồn chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân 11 lượt/17 công dân; ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp 08 lượt/07 công dân; Ban Nội chính Tỉnh ủy, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp nhận 621 đơn thư, trong đó: Đã giải quyết 169 đơn, lưu theo dõi 233 đơn, đang giải quyết 67 đơn, chuyển 125 đơn thư đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, hướng dẫn trả lời 27 đơn.

Công tác dân vận: Tổ chức thành công Hội thi “Dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh năm 2023; toàn tỉnh duy trì và thực hiện hiệu quả 1.670 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát huy tốt vai trò của người có uy tín, hội nghệ nhân dân gian trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các phong trào thi đua yêu nước, dân vận khéo, thực hiện xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu,

xây dựng nếp sống văn minh. Vận động 260 chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo, 11 cốt cán đặc thù, 1.778 người có uy tín tham gia bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc không tin theo đạo lạ, tà đạo (vận động được 202 hộ/1199 khẩu quay lại tín ngưỡng truyền thống).

Với những kết quả đạt được trong năm 2023, công tác xây dựng Đảng, sẽ được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các tốt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh góp xây Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh trong năm 2024.

Lê Hải

Những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang năm 2023

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh dịch bệnh, thiên tai, hạn hán tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đến sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của Nhân dân. Được sự quan tâm của Trung ương; chỉ đạo đúng đắn, sát sao, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển và đạt được một số kết quả nổi bật trong năm 2023, như:



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm Lễ động thổ dự án Khu du lịch P'apiu Lũng Hồ

- Khởi công các công trình trọng điểm: Đập dâng nước cảnh quan thành phố Hà Giang; Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 2 và xây dựng cầu mới nối với đường vành đai phía Nam thành phố Hà Giang; Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc- Mậu Duệ (ĐT.176B); Nâng cấp, cải tạo đường Yên Bình - Cốc Pài

(ĐT.178); Cải tạo, nâng cấp ĐT.183; Dự án PaPiu - Lũng Hồ 2 tại xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh; khánh thành dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng tỉnh Hà Giang.

- Công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được triển khai nghiêm túc, công phu, bài bản; hoàn thành rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh theo ý kiến

thẩm định, rà soát của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ; hoàn thành trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 12 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1339/QĐ-TTg ngày 13/11/2023.

- Các Dự án thuộc Chương trình phục hồi, kinh tế - xã hội được triển khai quyết liệt. Đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang ước năm 2023, giải ngân 1.154 tỷ/1.154 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; các dự án đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở giải ngân 187 tỷ/187 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Chương trình MTQG được triển khai tích cực, khẩn trương. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế các nghị quyết đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương; hoàn thành phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp để thực hiện 03 Chương trình cho các huyện, thành phố, đơn vị tổ chức thực hiện. Hoàn thành 100% tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá, ước đạt 15.077,4 tỷ đồng, tăng 10,85% so với cùng kỳ.

- Du lịch tăng trưởng mạnh, lượng khách du lịch trong năm đạt 03 triệu lượt người, tăng 32% so với năm 2022, vượt 20% kế hoạch. Hà Giang được công nhận điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu Châu Á do Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards (WTA) lần thứ 30 khu vực châu Á và châu Đại Dương bình chọn. Tờ New York Times (Mỹ) xếp Hà Giang vào top 25/52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới.

- Hoạt động xuất nhập khẩu chuyển biến tích cực và tăng trưởng mạnh; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 293,58 triệu USD, tăng 3,5 lần so với năm 2022, đạt 127,64% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2023 đạt 16.874,9 tỷ đồng; tăng 17,55% so với năm 2022 và đạt 106,86% kế hoạch.

- Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định và đảm bảo thời vụ, đa số chỉ tiêu sản xuất đều tăng cao hơn so với cùng kỳ (tăng 5%); tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm năm 2023 ước đạt 177.230 ha, tăng 0,07% so với năm 2022; giá trị sản phẩm trồng trọt thu hoạch

bình quân/ha đất canh tác ước đạt 62 triệu đồng, tăng 2,8 triệu đồng so với năm 2022; tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp đạt 32,8%, tăng 0,8% so với năm 2022 và vượt 0,8% kế hoạch.

- Triển khai thực hiện tốt Đề án 06/CP, đã đưa 25/25 dịch vụ công thiết yếu lên công dịch vụ công quốc gia. Công tác chuyển đổi số được chỉ đạo quyết liệt ở tất cả các cấp, các lĩnh vực; thực hiện ký kết hợp tác với Tập đoàn FPT, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 7,34%. Tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục toàn tỉnh; ban hành Đề án và thành lập Ban Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2023 - 2030; thành lập, đưa vào hoạt động Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang và tuyển sinh năm đầu đáp ứng được nhu cầu đào tạo của tỉnh. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc được chú trọng. Tổ chức thành công Hội nghị văn hóa tỉnh năm 2023; nhiều chương trình, sự kiện văn hóa thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, tổ chức đảng; sự điều hành, quản lý linh hoạt, hiệu quả của chính quyền các cấp và sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân các dân tộc, năm 2024 tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục tổ chức thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Phạm Hải

.....

Hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Trong những năm qua công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người nộp thuế luôn được lãnh đạo Cục Thuế tỉnh quan tâm chú trọng và chỉ đạo quyết liệt, xác định đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài để góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch của

Trung ương và của tỉnh giao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong những năm qua Cục Thuế tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật thuế với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo Hà Giang, Đài phát thanh và truyền hình Hà Giang, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch. Trên cơ sở chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế trong năm 2023, các cơ quan phối hợp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế để nâng cao ý thức trách nhiệm của người nộp thuế, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Một số cách làm, kết quả nổi bật của các cơ quan phối hợp tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế trong năm 2023.



Cục Thuế tỉnh ký kết công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế năm 2024 với các đơn vị

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, định hướng các bình chủng tuyên truyền của tỉnh tích cực phối hợp với ngành thuế, phát huy tính chủ động, sáng tạo, bám sát chức năng, nhiệm vụ để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về thuế; trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong công tác thuế;

chiến lược cải cách hệ thống thuế; những gương tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt nghĩa vụ thuế... Ban hành 04 định hướng công tác tuyên truyền; biên tập, đăng tải 13 tin, bài tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật thuế trên Bản tin thông báo nội bộ (với 4.225 bản/số/tháng) và Cổng thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; phối hợp mời báo cáo viên của Cục Thuế tỉnh thông tin chuyên đề “*Kết quả thu thuế, phí trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp của ngành Thuế 6 tháng cuối năm 2023 và triển khai một số văn bản mới về chính sách thuế*”; chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền ở cơ sở được trên 400 buổi cho hơn 25.000 lượt người nghe...

Báo Hà Giang thực hiện được 12 chuyên mục “Chính sách thuế với cuộc sống” (mỗi tháng 01 chuyên mục); 02 chuyên trang vào tháng 6 và tháng 12 gồm 10 bài viết, nội dung phản ánh về thực trạng và kinh nghiệm, giải pháp trong công tác thu ngân sách của một số

phòng, Chi cục Thuế khu vực. Ngoài các chuyên trang, chuyên mục, còn có tin, bài, ảnh, phản ánh các hoạt động như: Hội nghị tuyên dương cá nhân, tập thể, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và công tác thu ngân sách Nhà nước của Chi cục Thuế các huyện, thành phố; Chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” qua lựa chọn ngẫu nhiên của phần mềm hóa đơn và tổ chức trao thưởng cho các cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng... với số lượng trên 50 tin, bài, ảnh đăng trên báo Hà Giang thường kỳ và báo Hà Giang điện tử.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kịp thời phản ánh hoạt động của ngành Thuế, việc chấp hành pháp luật thuế của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh; hằng tháng xây dựng kế hoạch với nội dung tuyên truyền và dành thời lượng phù hợp để phát sóng các tin, bài, phóng sự về các chính sách, pháp luật Thuế, chuyên mục “Chính sách thuế và cuộc sống” đều được phát trên sóng truyền hình đúng lịch, đúng giờ với 12 chuyên mục truyền hình và 03 chuyên mục phát thanh, phát sóng 12 lượt trên kênh HGTV của tỉnh, 78 lượt trên sóng Đài phát thanh. Ngoài ra, nhiều phóng sự ngắn, tin về hoạt động của ngành thuế đã được phát sóng trên các bản tin thời sự, bản tin truyền hình dân tộc và đăng trên Website của đài, tuyên truyền trải rộng khắp 11 huyện, thành phố...

Sở Tư pháp đã phối hợp với Cục Thuế biên soạn phát hành 800 cuốn Bản tin tư pháp, trong đó có trên 10 tin, bài, ảnh các văn bản về thuế mới ban hành, thông tin kết quả thu thuế và các hoạt động tuyên truyền về chính sách pháp luật cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 193 xã, phường, thị trấn; 11 huyện, thành phố và 30 các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đăng tải 10 tin, bài tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp...

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đã tập trung tuyên truyền những điểm mới của các Luật Thuế sửa đổi, bổ sung, các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các chính sách thuế mới ban hành, các nghị định, thông tư hướng dẫn về chính sách thuế. Chỉ đạo Đội tuyên truyền lưu động của tỉnh biên tập bài tuyên truyền gửi cho 11 Đội tuyên truyền lưu động các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền tại cơ sở được 250 buổi, thu hút được hơn 18 nghìn lượt nghe, xem; biên tập 02 tin bài bằng tiếng dân tộc để tuyên truyền; chỉ đạo Đội

chiếu bóng lưu động các huyện thực hiện tuyên truyền lồng ghép trước các buổi chiếu phim về chính sách pháp luật thuế được 120 buổi tại các điểm làng, thôn, bản trên địa bàn toàn tỉnh; tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động tại các buổi chợ phiên, buổi sinh hoạt thôn, tổ dân phố được 35 buổi...

Từ những kết đã đạt được như trên có thể khẳng định rằng, công tác phối hợp tuyên truyền về thuế đã phát huy được hiệu quả quan trọng trong việc truyền tải những nội dung mới về chính sách thuế, các luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư và hướng dẫn về thuế, phí và lệ phí mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung đến đông đảo các đối tượng nộp thuế trong toàn tỉnh. Thông qua tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho các tổ chức và người dân chấp hành nghiêm luật thuế, pháp lệnh thuế, tự giác thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước, giảm được nhiều thiếu sót, sai phạm và khiếu kiện về thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; góp phần tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của toàn xã hội trong việc tuyên truyền Chiến lược cải cách hệ thống thuế; giúp người dân hiểu được tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Chiến lược cải cách hệ thống thuế... Kết quả đạt được là rất to lớn, vì vậy trong thời gian tới ngành Thuế cần tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách, pháp luật thuế để kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền; việc tuyên truyền tập trung về các chính sách, pháp luật thuế mới được ban hành hoặc sửa đổi đến với người dân, doanh nghiệp kịp thời; tuyên truyền về lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin về khai thuế, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử; tuyên truyền về công tác hỗ trợ người nộp thuế thông qua bộ phận “Một cửa và một cửa liên thông” tại cơ quan thuế cũng như tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh để người dân, doanh nghiệp biết và được hỗ trợ; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt, chính sách, pháp luật thuế, đồng thời phê phán những hành vi vi phạm pháp luật thuế; công khai những cá nhân, tổ chức dấy dựa để nợ đọng tiền thuế kéo dài...

Hoàng Quân

.....

GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

Người phụ nữ tự tin khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa

“Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, đó chính là cô Đinh Thị Thu, giáo viên Trường THPT Tân Quang, huyện Bắc Quang, cô không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tự tin khởi nghiệp thành công từ tài nguyên bản địa, trở thành tấm gương phụ nữ tiêu biểu, được đồng nghiệp và người dân yêu mến.



Cô giáo Đinh Thị Thu áo xanh đang thu mua lá giang của người dân

Cô giáo Đinh Thị Thu sinh năm 1978 tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên chuyên ngành hóa học, cô Thu về nhận công tác tại Trường THPT Xuân Giang, sau đó luân chuyển đến công tác tại một số trường học trên địa bàn huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên. Từ năm 2016 đến nay, cô công tác tại

Trường THPT Tân Quang. Trải qua nhiều năm công tác ở nhiều trường học khác nhau, từ giáo viên giảng dạy, kiêm Bí thư đoàn trường, Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn, cô Thu luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân, tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm và thực tế khó khăn trong việc tìm kiếm các sản phẩm dầu gội đầu chữa rụng tóc, bạc tóc chất lượng tốt, giá thành hợp lý, đảm bảo an toàn cho người sử dụng; đồng thời nhận thấy lợi thế nguồn nguyên liệu tự nhiên sẵn có tại địa phương như quả bồ kết, lá sả, hương nhu, cỏ mần trầu, vỏ bưởi, chanh, tóc tiên, lá dâu, lá ổi. Năm 2016, cô Thu đã nghiên cứu ra sản phẩm dầu gội bồ kết túi lọc, cô cùng 7 thành viên thành lập Hợp tác xã Nhật Minh, với mục tiêu sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thảo dược tự nhiên, phát triển tài nguyên bản địa. Đến nay, sản phẩm tinh dầu bồ kết của Hợp tác xã Nhật Minh được thị trường đón nhận với doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Bằng sự cố gắng nỗ lực, bản thân cô đạt được nhiều giải thưởng giá trị như: Giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang

lần thứ IV; giải Nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ V; giải Nhất Cuộc thi Ý tưởng phụ nữ khởi sự kinh doanh “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” do Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Năm 2023, dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị cây giàng rừng theo hướng thương mại trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang” của cô Đinh Thị Thu xuất sắc đạt giải Nhì khu vực miền Bắc và giải Khuyến khích Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” do Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Dự án này triển khai ươm, bán cây giống và liên kết với các hộ dân trồng cây, trồng rừng để thu mua lá Giàng và xuất khẩu, dự án tạo cơ hội việc làm cho hơn 200 lao động địa phương, trong đó có trên 170 chị em hội viên phụ nữ, giúp các chị em có thu nhập ổn định, phát triển kinh tế.

Ngoài công việc chuyên môn, khởi nghiệp thành công từ sản phẩm thảo dược thiên nhiên, cô Thu còn nhiệt tình tham gia các hoạt động tại cơ sở; tích cực giúp đỡ các hội viên phụ nữ nghèo vượt khó, là tấm gương phụ nữ tiêu biểu góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Biện Luận

.....

Mô hình chăn nuôi lợn thịt của hộ gia đình anh Vàng Mí Lử

Sinh ra và lớn lên tại thôn Sủng Là, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, anh Vàng Mí Lử sinh năm 1990 là một tấm gương điển hình trong việc phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình chăn nuôi lợn thịt, góp phần phát triển kinh tế tại vùng nông thôn.

Là một thanh niên trẻ dám nghĩ, dám làm, anh Lử nhận thấy quỹ đất của gia đình có thể phát triển mô hình chăn nuôi lợn thịt nên anh đã mạnh dạn xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thịt và cung cấp lợn giống. Lúc đầu, do số vốn ít nên anh chỉ mua được 2 con lợn nái về làm giống; bên cạnh đó, mới bắt tay vào làm do thiếu kinh nghiệm về chăn nuôi, kiến thức chăm sóc, cùng với đó thời tiết trên địa bàn thường rét đậm kéo dài, nước sinh hoạt lại thiếu, vì vậy trong những năm đầu triển khai mô hình chăn nuôi, anh còn gặp nhiều khó khăn. Trước những khó khăn về mọi mặt như vậy, với ý chí và sự quyết tâm cao, anh đã không bỏ cuộc, tự mình tìm tòi, học hỏi kinh

nghiệm trên sách, báo và đi học kinh nghiệm thực tiễn ở các trang trại chăn nuôi lớn trên địa bàn huyện, tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi do xã, huyện tổ chức để có thêm kiến thức về cách phòng bệnh cho lợn và mở rộng trang trại.



Anh Lữ đang chăm sóc đàn lợn của gia đình

Sau những cố gắng cộng với việc kiên trì của bản thân, năm 2017, khi đã tích lũy được những kinh nghiệm cần thiết và một số vốn nhất định, anh tiếp tục đầu tư duy trì nuôi 5 con lợn nái và 10 con lợn thịt, do đã có kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, nên 5 con lợn nái của anh luôn khỏe mạnh và sinh sản tốt. Đến nay, tổng đàn lợn của gia đình anh đã có hơn 100 con, trong đó có 10 con lợn nái sinh sản, mỗi năm xuất chuồng được hơn 100 con lợn giống và 30 con lợn thịt, trừ các khoản đầu tư đã đem lại thu nhập cho gia đình hơn 100 triệu đồng/năm. Ngoài chăn nuôi, anh còn chuyển đổi diện tích đất trồng ngô chất lượng thấp sang trồng rau chuyên canh để có thể tận dụng nguồn phân ủ sẵn để bón cho rau, đồng thời có sản phẩm phục vụ cho chăn nuôi; sản phẩm rau của gia đình anh còn cung cấp cho các trường học trên địa bàn xã, mỗi năm trừ chi phí cho thu nhập trên 20 triệu đồng. Anh chia sẻ: “Tuy là bước đầu khởi nghiệp nhưng tôi rất vui khi việc tôi làm đã nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho gia đình, góp một phần xóa đói giảm nghèo trên mảnh đất quê hương của mình” và đã tích cực giúp đỡ cho người dân con giống để chăn nuôi.

Bên cạnh việc tích cực phát triển mô hình chăn nuôi hộ gia đình, bản thân anh luôn nêu cao trách nhiệm với thôn, thường xuyên tham gia vào các hoạt động do thôn chỉ đạo và phát động. Từ những kinh nghiệm của mình anh tham gia hướng dẫn, vận động giúp đỡ 5 hộ trong thôn phát triển mô hình nuôi lợn nái để cải thiện kinh tế gia đình... anh còn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ, người dân trong thôn xây dựng nếp sống văn minh... Với những cố

gắng của bản thân, mô hình chăn nuôi lợn thịt của gia đình anh đã đem lại thu nhập ổn định cho gia đình, bản thân anh đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Kim Dung

.....

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Quan tâm, nắm bắt tư tưởng của đảng viên, tạo sự thống nhất trong Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng “trong sạch, vững mạnh”

Trong những năm qua, việc nắm bắt tư tưởng của đảng viên trên địa bàn tỉnh luôn được cấp ủy tỉnh quan tâm, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Việc nắm bắt tư tưởng của mỗi đảng viên là việc làm quan trọng và cần thiết, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng chủ động trong công tác giáo dục, định hướng, quản lý đảng viên, góp phần giữ gìn sự thống nhất, đoàn kết cao trong mỗi tổ chức đảng nói chung, trong toàn Đảng bộ tỉnh nói chung, từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh đề ra.

Trước hết, cấp ủy tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác dư luận xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bao gồm cả nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của đội ngũ đảng viên. Với quan điểm: Công tác dư luận xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do đó, công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên. Việc nắm bắt tư tưởng, dư luận trong đội ngũ đảng viên cũng được thực hiện kịp thời. Những vấn đề đảng viên còn băn khoăn về công tác triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch của tỉnh và các vấn đề còn bất cập trong thực tiễn... được nắm bắt, phản ánh và có giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp đã góp phần củng cố niềm tin, nâng cao tư tưởng, đạo đức, phẩm chất cách mạng của đội ngũ đảng viên trong toàn tỉnh. Đồng thời, việc quan tâm công tác dư luận xã hội cũng đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên trong công tác xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về

chính trị, tư tưởng, đạo đức; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tích cực của đảng viên trong việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng của quần chúng nhân dân.

Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh rất chú trọng nắm bắt tư tưởng của đảng viên thông qua sinh hoạt tư tưởng trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ và các cuộc họp chi bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và kiên quyết triển khai thực hiện nhiều chỉ thị, nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, như: Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt”; việc phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở... Từ đó, chất lượng công tác sinh hoạt tư tưởng trong các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh ngày càng được quan tâm, nâng cao chất lượng theo hướng gắn với thực tiễn, tránh hình thức, chung chung. Xác định rõ, các vấn đề về tư tưởng của mỗi đảng viên thường liên quan đến các vấn đề cơ bản, như: Quyền lợi của đảng viên, việc thực hiện các vấn đề trong nội bộ tổ chức đảng, sự tác động từ các thông tin, vấn đề không tích cực, nhất là những thông tin ảnh hưởng uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương... Những tư tưởng còn vướng mắc trong mỗi đảng viên có thể ban đầu chỉ là suy nghĩ cá nhân, nếu không kịp thời được nắm bắt, giải toả, hoặc định hướng theo chiều tích cực, sẽ có nguy cơ ngưng tụ, dẫn đến lời nói, hành vi lệch chuẩn, không đúng điều lệ đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm. Do đó, các buổi sinh hoạt tư tưởng của các chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh ta đã được thực hiện trong không khí dân chủ, cởi mở, chân thành và thẳng thắn, luôn tạo điều kiện để mọi đảng viên được trình bày ý kiến, nói ra những suy nghĩ, băn khoăn, từ những việc của cá nhân đến công việc của tổ chức đảng và những vấn đề khác của xã hội. Qua đó, đảng viên trong chi bộ thông hiểu và chia sẻ với nhau hơn, gắn bó, trân trọng, đoàn kết hơn. Từ đó, cấp ủy kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, định hướng, đấu tranh kịp thời biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, tư tưởng, tình cảm của đảng viên. Cùng với đó, việc phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với cán bộ, đảng viên ở các chi bộ cơ sở; cấp ủy cấp trên có điều kiện trực tiếp lắng

nghe ý kiến của đảng viên, kịp thời chỉ đạo khắc phục và định hướng, chỉ đạo vướng mắc từ cơ sở.

Có thể khẳng định, việc quan tâm, nắm bắt tư tưởng của đội ngũ đảng viên là vô cùng quan trọng, đặc biệt là với tình có điều kiện đặc thù như ở Hà Giang. Trong thời gian tới, việc nắm bắt tư tưởng của đội ngũ đảng viên phải được tiến hành thường xuyên, liên tục chứ không phải chỉ khi phát hiện có vấn đề mới tiến hành nắm bắt, định hướng. Cần chủ động, thực hiện nắm bắt “từ sớm, từ xa” để phòng ngừa và kịp thời xử lý, giải quyết khi biểu hiện vừa manh nha để tránh sự việc trở nên phức tạp. Người đứng đầu các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, cán bộ, đảng viên. Từ đó, thiết thực củng cố tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong đảng, là nền tảng để xây dựng Đảng bộ tỉnh “trong sạch, vững mạnh” và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Hằng

.....

TIN TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI

1. Tin hoạt động trong nước

- Chiều ngày 04/01 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì Phiên họp thứ tư Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Phiên họp thường kỳ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Phó Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Ủy viên Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Hội đồng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Hội đồng; cùng các thành viên Cơ quan giúp việc Hội đồng.

- Sáng ngày 07/01, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2024). Lễ kỷ niệm do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Cùng dự, về phía Việt Nam có Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; các Bí thư Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung. Đại biểu phía Campuchia có: Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun và Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia; Đại sứ Campuchia Chea Kimtha và cán bộ Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam; lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam. Tham dự buổi Lễ còn có Đại sứ, Đại biện Đại sứ quán các nước Đông Nam Á, đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam. Phát biểu tại lễ Kỷ niệm, Đại diện đoàn đại biểu Campuchia, Phó Thủ tướng Neth Savoeun nhấn mạnh, ngày 7/1/1979 đã thấm sâu vào trái tim của người Campuchia. Nếu không có sự cứu giúp, hỗ trợ kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam, dân tộc Campuchia thực sự đứng trước nguy cơ diệt chủng.

- Sáng ngày 07/01, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone đã chủ trì Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào. Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone cùng chứng kiến lễ trao các chứng nhận đầu tư, ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa các cơ quan, nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Lào trong các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, khai thác khoáng sản. Trong ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào. Về trọng tâm hợp tác năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone nhấn mạnh, hai Bên thống nhất tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam - Lào và kết quả cuộc gặp Người đứng đầu ba đảng giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen; tập trung thực hiện tốt các Tuyên bố chung và thỏa thuận ký kết tại Kỳ họp 46.

- Chiều ngày 08/01, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 29. Chủ trì và phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là phiên họp thường kỳ đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024 với nội dung trọng tâm là cho ý kiến các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội, dự kiến khai mạc vào ngày 15/1 tới.

Báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại Phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định 4 nội dung tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, gồm: Xem xét thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); xem xét thông qua dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và xem xét, quyết định một số vấn đề cấp bách về tài chính, ngân sách nhà nước.

- Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công bố chiều ngày 02/1 cho thấy: Trong 3 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/12/2023 đến ngày 01/1/2024), ước tính cả nước đã phục vụ khoảng 3,2 triệu lượt khách du lịch (tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023). Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt gần 50%, tại một số trung tâm du lịch trên cả nước ghi nhận công suất cao hơn, khoảng 70%. Tuy nhiên, lượng khách nhìn chung vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Trong năm 2023, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường khách lớn nhất trong năm 2023 với gần 3,6 triệu lượt (chiếm 28% tổng lượng khách). Thị trường Trung Quốc đạt 1,7 triệu lượt, xếp ở vị trí thứ 2. Như vậy là, 2 thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc chiếm 42% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Tiếp sau là Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ và Nhật Bản đứng vị trí thứ 5.

- Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 11 tháng, ước thực hiện 12 tháng kế hoạch năm 2023. Theo đó, đến hết năm 2023, vốn công được thanh toán gần 579.850 tỷ đồng, đạt 73,5% kế hoạch và gần 82% theo chỉ tiêu Thủ tướng giao. Trong số đó, chương trình phục hồi kinh tế đạt hơn 56%. Bộ Tài chính cho biết trong khi có một số đơn vị, địa phương đạt kết quả tích cực có khả năng hoàn thành kế hoạch giải ngân như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Long An, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Cà Mau có tỷ lệ giải ngân cao, từ 85 - 95%. Vẫn còn 63/115 đầu bộ và địa phương có kết quả giải ngân ước 12 tháng thấp hơn bình quân của cả nước; trong đó nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp. Cụ thể có 12 bộ, cơ quan trung ương chỉ giải ngân được dưới 20%, 2 địa phương dưới 40%.

- Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng lúa cả nước năm 2023 đạt 43,5 triệu tấn, tăng 1,9%, do diện tích tăng 10.600 ha (tăng 0,1%) và năng suất đạt 61 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha (tăng 1,7%). Với sản lượng trên đã đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước, chế biến, làm thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu gạo cao kỷ lục gần 8,3 triệu tấn. Nhờ đó, giá trị xuất khẩu gạo đã đạt kỷ lục với 4,78 tỷ USD, tăng 38,4% so với năm 2022. Năm 2024, với diện tích 7,1 triệu ha gieo cấy, ngành nông nghiệp sẽ thâm canh tăng năng suất để sản lượng lúa đạt từ 43 - 43,5 triệu tấn.

- Bộ Y tế cho biết, 490.600 liều vaccine DPT-VGB-Hib (bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib) do Chính phủ Australia tài trợ cho Việt Nam thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã được phân bổ cho các địa phương để phục vụ nhu cầu tiêm chủng.

2. Hoạt động đối ngoại

Kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 - 13/12/2023. Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra đúng vào dịp Kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc (2008 - 2023); là sự nối tiếp các hoạt động giao lưu cấp cao giữa hai Đảng, hai nước từ sau chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (30/10 - 01/11/2022); khẳng định sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của cả Việt Nam và Trung Quốc đối với việc củng cố, phát triển quan hệ ổn định, vững chắc, bền vững, vì lợi ích chung của hai nước...

Từ ý nghĩa và kết quả của chuyến thăm, trong thời gian tới, công tác thông tin, tuyên truyền cần tập trung một số nội dung sau:

Thứ nhất, thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, các hoạt động chính và kết quả quan trọng trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch

nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; nhấn mạnh những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên.

Thứ ba, chủ động nắm bắt, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc và về chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

3. Tình hình thế giới

- Ngày 03/01, Mỹ tuyên bố rằng một nhóm tàu sân bay tấn công do tàu USS Carl Vinson dẫn đầu đã tiến hành cuộc tập trận kéo dài 2 ngày với Hải quân Philippines. Tuyên bố có đoạn: “Hải quân Mỹ tiến hành các cuộc tập trận thường kỳ như vậy nhằm củng cố quan hệ giữa các quốc gia đồng minh và đối tác”.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nhấn mạnh họ đã “triển khai các lực lượng Hải và Không quân để thực hiện việc tuần tra thường kỳ” tại Biển Đông từ ngày 3-4/01/2024.

- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 08/01 đã chỉ trích Mỹ tăng cường kiểm soát hoạt động xuất khẩu chip sang Trung Quốc và chèn ép ngành công nghiệp bán dẫn của “gã khổng lồ châu Á” dưới chiêu bài an ninh quốc gia. Bà đánh giá đây là hành động “bắt nạt kinh tế” trắng trợn.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra nhận xét trên tại buổi họp báo thường kỳ, cho rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn của Washington đối với Bắc Kinh là hành vi phân biệt đối xử, vi phạm nguyên tắc tối huệ quốc được quy định tại Điều 1 của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT). Theo bà, việc đưa các công ty thiết bị viễn thông của Trung Quốc vào danh sách đen và cấm thiết bị viễn thông do Trung Quốc sản xuất vào thị trường Mỹ vi phạm cơ bản vệ an ninh mạng là vi phạm nguyên tắc loại bỏ chung các hạn chế về số lượng quy định tại Điều 11 của GATT.

- Ngày 10/01, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gọi Hàn Quốc là “kẻ thù chính”

và nhấn mạnh rằng ông "không có ý định tránh chiến tranh". KCNA nêu rõ: “Dự đoán rằng Hàn Quốc là kẻ thù chính, ông Kim Jong-un tuyên bố điều mà Triều Tiên nên ưu tiên trong quan hệ với quốc gia thù địch này là tăng cường khả năng quân sự trước hết để tự vệ và sẵn sàng chiến tranh hạt nhân.... Ông ấy nói rằng Triều Tiên sẽ không đơn phương mang đến một sự kiện lớn bằng sức mạnh áp đảo trên Bán đảo Triều Tiên nhưng cũng không có ý định tránh một cuộc chiến tranh”.

Nguồn: TTXVN

.....

VĂN BẢN MỚI

Thực hiện Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 16/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Ban Biên tập gửi các chi bộ mã QR code để truy cập một số văn bản mới để phục vụ công tác quán triệt, học tập tại chi bộ.



Danh mục tài liệu

1. Nghị quyết số 36-NQ/TU, ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024.
2. Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 19/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.
3. Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
4. Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
5. Quy định số 138-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ quan.

6. Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

HỘP THƯ

Trong tháng qua, Ban biên tập đã nhận thư, bài của các cộng tác viên. Ban biên tập trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác của các đồng chí. Bài viết xin gửi về địa chỉ Phòng Thông tin - Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang hoặc hộp thư điện tử bantinnoibohg@gmail.com.

Ban biên tập

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Đảng mới ban hành. Tuyên truyền các luật, nghị quyết... được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV và Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Tập trung tuyên truyền kết quả nổi bật của tỉnh, của địa phương trong năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Khẳng định, đạt được những kết quả đó là có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và sự đoàn kết nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.

3. Thông tin nội dung cốt lõi Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 19/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và các văn bản mới của Đảng.

4. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong đó, tập trung phản ánh nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; trong thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; việc xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh...

5. Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Giang với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những nét văn hóa truyền thống đặc sắc gắn với giới thiệu, quảng bá, tổ chức các hoạt động thu hút khách du lịch trong dịp tết Dương lịch và chuẩn bị đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024...

6. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định, quy chế khu vực biên giới, không xuất, nhập cảnh trái pháp luật; tích cực tham gia các phong trào bảo vệ đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

7. Tăng cường tuyên truyền đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm... trong dịp chuẩn bị tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024...

8. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên người, vật nuôi; phòng, chống nạn tự tử; phòng chống ngộ độc thực phẩm, ngộ độc các loại rau, quả rừng...

9. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm, như: Các hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024); 51 năm ngày ký Hiệp định Paris về lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2024); 83 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2024).



Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024 tại Quảng trường 26/3

Ảnh: Phạm Hoan



Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho những vị khách du lịch đầu tiên đến Hà Giang năm 2024

Ảnh: Suu tầm



Link cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
<http://tuyengiao.hagiang.gov.vn/>

